

tâm nên rất ý nhị. Thầy rướm rướm nước mắt khi nghe nhắc các trò đã học với thầy 45 - 47 năm về trước.  
 AH KE phụ đề: "Vây đó mây, lớn tuổi dễ xúc động lắm, vui cũng nhè, buồn cũng nhè, tao lúc này cũng vậy".  
 AH BL nhận xét: "KE thì đâu chỉ bây giờ, trước đây ngoài mặt hùm hùm hổ hổ chứ trong bụng yếu xiù mau nhè lắm phải không?". "Ừ"

#### **Lối giải thích của hội viên YAMAHA (Già mà ham)**

AH HN hỏi AH QT: "Ê vợ mây bảo tuần rồi đi Reno mây thua bạc, sao mây nói với tao mây được hai trăm đô?"  
 "Mây đâu có biết, mỗi lần tao đi Casino là bỏ ra ba trăm đô để hưởng một châu hồi hộp, kỳ rồi vừa được một buổi hồi hộp trọn vẹn mà còn mang về nhà hai trăm đô, chỉ thua có một trăm mà thôi, vậy không phải tao lời hai trăm sao?"

#### **Kè xe đạp**

Buổi trưa anh chị AH DL mời tất cả các bạn cùng khóa về tư thất để trò chuyện. Vườn sau nhà vừa rộng vừa mát lại đầy cây sai oằn trái ngọt nên AH trai trò chuyện đã đời và các AH phụ nhân cũng thỏa thích hái trái lê trái táo vv...  
 AH BL khen bầy cá Koi trên 20 tuổi của gia chủ, AH DL hân hoan cho biết: "Tối mùa "cập kè" cá trống kè cá mái như hồi nhỏ mình kè xe đạp vậy đó."  
 Nay mới biết thời học sinh AH DL có biệt tài kè xe đạp mà từ lâu không ai biết.

#### **Có phải chị AH NT rất dữ?**

Chị AH NT được tiếng là rất hiền thực, vậy mà một AH hỏi AH NT: "Ê bộ vợ mây dữ với mây lắm phải không?"  
 AH NT ngạc nhiên thờ người suy nghĩ.  
 "Nếu không dữ, không nắm tóc mây thì sao mây sói sơi vậy?"

#### **Hoãn về hưu vì Reno**

Một AH hỏi bạn: "Năm rồi anh bảo năm nay về hưu phải không?"  
 - "Ừ nhưng nay tự ý hoãn lại vài năm nữa"  
 - "Vây cũng mừng, anh còn khỏe thì nên tiếp tục làm việc"  
 "Mừng thì không vì mỗi lần đi Reno về là tôi tự ý gia hạn về hưu thêm một tháng, tính đến nay phải ít lắm 3 năm nữa mới nghĩ tới việc về hưu được!"

#### **\$75 đô lottery trúng được \$1 đô**

Hai tuần lễ sau ngày họp AH QT than: "Anh em hùn nhau \$75 mua vé lottery khi đờ lại chỉ trúng \$1 số Mega mà thôi, mình nản quá tới nay chưa lãnh tiền, thôi thì mua thêm lần nữa, tuy chỉ được một vé nhưng biết đâu may ra".  
 May ra!!!

#### **Thăm AH Phương Paul**

Giữa buổi, AH HN đưa các AH TL, QT, BL đến thăm AH Nguyễn hữu Phương, Phương Paul, mới từ Việt Nam sang



*thơ*

## HẠNH PHÚC

Từ khi biết bằng lòng cùng số phận  
 Hạnh phúc tràn lũ lụt nước cuồng dâng  
 Cánh hoa nhỏ hương thơm lòng cảm nhận  
 Tình đơn sơ thanh thần chín phúc phần

Mái tranh ấm niềm vui run cánh bướm  
 Chén cơm ngon cay mắm đậm hương cà  
 Cây bóng mát vông đưa vàng nắng xuống  
 Giấc ngủ chiều ru nhạc gió ngân nga

Lòng thanh thần đơn sơ như áo vải  
 Tuổi trời cho chấp nhận mây chi \*  
 Mưa nắng đổ bốn mùa nghe thống khoái  
 Niềm hân hoan nhịp bước gõ trần ai

Mỗi ngày qua men hương đời uống cạn  
 Sống một giờ vui hết một giờ vui  
 Trời đất, gió trăng, hương hoa, năm tháng  
 Rộn ràng trong ta nghe tinh khiết ngọt bùi.

**Tràm Cà Mau**

thăm con cháu.

Anh em mừng thấy AH Phương sau mấy mươi năm XHCN mà vẫn phong độ, sức khoẻ tốt.

AH TL đùa nhắc thời Phương Paul trưởng ty CC Bảo lộc, hai anh đã có nhiều kỷ niệm với nhau. AH Phương cười mím và xác nhận bây giờ già rồi đâu còn thời oanh liệt như thế nữa.